

THÁI BÌNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DIỄN TẬP PHÒNG THỦ DÂN SỰ NĂM 2024

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3, tỉnh Thái Bình dự khai mạc diễn tập.



Các lực lượng tìm kiếm vị trí nạn nhân mắc kẹt và tổ chức cứu hộ trong nội dung diễn tập xử trí tình huống sập đổ công trình.



Vận chuyển người bị thương ra phía ngoài cấp cứu trong nội dung diễn tập xử trí tình huống sập đổ công trình.



Các lực lượng diễn tập chữa cháy khu vực xây ra sự cố hóa chất tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.



Thực hành nội dung đưa người bị nạn ra khỏi nơi nguy hiểm tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.



Các lực lượng tham gia diễn tập di dời nhân dân vào nơi tránh trú an toàn và vận chuyển ngư dân bị thương vào bờ cấp cứu tại cảng cá Cửa Lân.



về xây dựng khu vực phòng thủ, PTDS, phòng, chống thiên tai với đặc điểm, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị tham gia diễn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở phát huy vai trò tham mưu của lực lượng vũ trang; rà soát công tác chuẩn bị bảo đảm tất cả lực lượng, phương tiện đã sẵn sàng. Các lực lượng tham gia diễn tập tập trung, trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ huy, điều hành theo ý định diễn tập đã được phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung sau tổng duyệt, đồng thời phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm cuộc diễn tập an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PTDS tỉnh đề nghị sau diễn tập Ban Cán sự đảng UBND tỉnh căn cứ Luật Phòng thủ dân sự, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về PTDS đến năm 2030 và những năm tiếp theo và kết quả diễn tập năm 2024 chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng phương án, kế hoạch PTDS, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, lâu dài; sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp về thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn.

Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao cùng sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các lực lượng, nội dung xử trí tình huống sập đổ công trình trong buổi sáng ngày 19/7 đã thành công, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các lực lượng tham gia nắm vững nhiệm vụ, cách thức, kỹ năng và sự phối hợp trong cứu nạn, cứu hộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành được triển khai nhất quán, rõ ràng, khoa học, linh hoạt, khẩn trương. Quá trình diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Diễn tập là cơ sở kiểm tra, đánh giá khả năng xử lý, ứng phó của các cấp, các ngành, các lực lượng, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống xảy ra.

Buổi chiều, Ban Chỉ đạo diễn tập PTDS tỉnh tổ chức diễn tập xử trí tình huống sự cố hóa chất tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sau 60 phút, nội dung diễn tập đã thành công tốt đẹp, bảo đảm các yêu cầu về nghiệp vụ, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Nội dung diễn tập tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, chỉ huy, điều hành triển khai phương án ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, tại cảng cá Cửa Lân đã diễn ra nội dung diễn tập tình huống xử trí tình huống thông tin, thông báo, cảnh báo bão mạnh, siêu bão; kêu gọi, sắp xếp, neo đậu tàu thuyền; cảnh chống nhà cửa, kho tàng; di dời nhân dân vào nơi tránh trú an toàn; tổ chức cứu hộ, cứu nạn người, phương tiện bị đắm, chìm dưới lòng sông, trên biển; thiết lập Sở chỉ huy phía trước của tỉnh Thái Bình. Sau 60 phút, nội dung diễn tập kết thúc, hoàn thành các nội dung đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Quá trình diễn tập, công tác chỉ huy bảo đảm thống nhất, hiệp đồng của các lực lượng, phương tiện, đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, phối hợp hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành, đơn vị, lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và TKCN.

Thiết thực, an toàn, hiệu quả Sau hơn 3 tháng làm công tác chuẩn bị và 1 ngày thực hành diễn tập, cuộc diễn tập PTDS ứng phó bão mạnh, siêu bão và TKCN tỉnh Thái Bình năm 2024 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đã quán triệt, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về PTDS đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023. Thông qua diễn tập tiếp tục khẳng định sự đúng đắn về đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PTDS; bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động PTDS, khả năng huy động

lực lượng, phương tiện, tổ chức, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng sẵn sàng ứng phó với các hình thái thiên tai, thảm họa, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch, phương án PTDS, phòng, chống thiên tai, TKCN, phòng, chống cháy, nổ, cứu sập bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của các cấp, ngành, địa phương, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng công trình PTDS chuyên dụng theo quy hoạch, kế hoạch, mua sắm trang thiết bị PTDS; chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực cho lực lượng PTDS ở các cấp, xây dựng lực lượng chuyên trách với trang bị hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kết hợp PTDS với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PTDS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác PTDS bảo đảm đúng nguyên tắc "PTDS phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, phòng là chính", phòng mất tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế hoạch PTDS ở các cấp theo đúng quy định của pháp luật.